







HỆP NGHĨA TIỂU THUYẾT
Tiền ngữ nghĩa
RỐI THỞ CHÍN MƯỜI SÁU
Hàng-tai thọ an chúng quân etc.

Có người nghĩ vậy cho đến sáng. Bỗng thấy một tên lính binh, chạy vào báo rằng: « Có một tập người ở dưới chơn núi đi lên, mang trang bị của quân, lại đánh báo thì to-bay (tráp-bông); nên tôi phải về đây mà báo báo. »

Ông Đặng Ngọc khi nghe báo ấy chợt nghĩ, thì loãn loãn loãn loãn của người Sơn-Áy, Hàng-Ngọc liền gọi và cùng, báo nói thêm rằng: « Người Sơn-Áy một bọn rất xấu cho voi voi, lại nghe báo chú ý gì chúng nó lại mang chổi chúng ta; đi mang chổi chúng ta, hãy giờ ta đi xuống đây, sao lại bỏ mà chạy đi đâu hết đi? Chúng nó làm cái thế mà lại vậy kia? »

Nguyệt vì lúc ấy ở Tô-thiên-Thủ là Lê-Phượng, đang ăn Tết là Tô-Khánh, Hắc-Qua Hả là Tô-Hiến, Thiệu-Chy-trương là Diêm-Minh, Bạch-Hoà là Long-Thao, Sô-Vân và Hắc-Kỳ ở bên Tô-thiên-Thủ rất vui vẻ.
RỐI THỞ CHÍN MƯỜI SÁU
Tô-thiên-Thủ rất đẹp phong Kham-Đào, Hắc-Qua Hả rất đẹp phong Hắc-Qua Hả, Nguyệt vì bọn Lê-Phượng bắt thấy là sáu người, ở bên Tô-thiên-Thủ một que, đi ngang qua phía trước núi Đập-phong Sơn, rồi bắt đi về phía núi Đập-phong Sơn, rồi bắt đi về phía núi Đập-phong Sơn...

Đông-khôi, minh-mang Thanh-đông-giáp; ngoài thì mặc Thái-lão-bào, chơn mang Hết-thái-ho-chieu-bào, cỡi con ngựa Ô-huyền, tay cầm cây Yem-bi-chieu-bào, một bên thò ra một tay cầm cây Yem-bi-chieu-bào. Con một người thì đội mũ Kim-khôi, minh-mang Hết-giáp, ngoài thì mặc Bạch-đào-Chiến-bào, chơn mang giày thêu Kim-tuyên-hạc, cỡi con ngựa Kim, tay cầm Đai-đào, lướt xông xuống núi một lúc lên rừng; ở bên trái con hai cây cây mà rậm, trên có một chơn trắng, dưới bằng màu trắng mà thêu mây chơn mây; một cây thì thêu Kham-Đào-Bai-Vương, còn cây thì thêu Lê-Sao-Hai-Vương. Nơi chơn có hai cây Đai-kỳ ở hai bên rừng, ra, thốt rõ ràng là hai vị Bạch-Vương, hai vị Hoàng-ông, trong ra đẹp. Một người thì đội mũ Thanh-

bảy bảy người tai (mà nghe cho rõ, như là tiếng của bảy đày là người ở tỉnh Sơn-Tây, huyện Tây-kỳ, làm chức Thủ-lệnh-bộ Hết-đào, lục-phần Hết-giáp, Hết-giáp của Thủ-lệnh-bộ Hết-giáp; bảy là loại chơn trắng, cũng có tên gọi khác? »
Hai tên Sơn-tặc nghe rồi liền nói rằng: « Tên Lê-lão-giá này là Hoàng-môn-tử Tô-thiên-Thủ này sao? Vì sao một vị Tô-thiên-Thủ này mà họ Lê đó ở đây? »
Lê-Phượng nghe rồi, liền nhảy tới trước mặt mà nói rằng: « Họ Lê là ta đây, hai con chơn trắng, bảy phải như con kỳ Lê-lão-giá của họ đi. »
Hai tên Sơn-tặc lại hỏi: « Con một vị Tô-thiên-Thủ này sao? Vì sao một vị Tô-thiên-Thủ này mà họ Lê đó ở đây? »
(Mai lập)

UN ALIMENT RICHE
Aliment complet par les éléments nutritifs...
PHOSGAO
LE PLUS EXQUIS DES DÉJEUNERS
LE PLUS PUISSANT DES RECONSTITUANTS
La Phoscao constitue l'aliment idéal pour le premier repas du matin.

Nên biết thú vui chơi
Cho hay đời là khổ mà khách ở đời là người.
Kham-Đào-Bai-Vương, còn cây thì thêu Lê-Sao-Hai-Vương. Nơi chơn có hai cây Đai-kỳ ở hai bên rừng, ra, thốt rõ ràng là hai vị Bạch-Vương, hai vị Hoàng-ông, trong ra đẹp. Một người thì đội mũ Thanh-

HÀNG CỎI CHỪNG! LIỆC-VỊ ĐAI-LÝ
ĐƯỢC-PHÒNG NHỊ-NGUỒN-ĐƯỜNG
Tư đồ mấy năm được-phòng NHỊ-NGUỒN ĐƯỜNG đem ra bán một thứ dầu cốt như dầu essence de menthe...
Được-phòng Nhị-nguồn-đường là hiệu của Đai-Lý Lương. Nơi làm là dầu của được-phòng Nhị-nguồn-đường mà chế thành có thể mà gạt người mua về chỉ làm thương.

Dầu xóc tóc hiệu HAIN
Có trữ bán khắp mọi nơi
indochine Films & Cinemas
DÉPARTEMENT RADIO
APPAREILS RÉCEPTEURS
4 et 4 LAMPES
type colonial Indochine
MARQUE S. F. E. R.
LAMPES des marques
RADIOTECHNIQUE
REGO VALVE PHILIPS METAL
ACCUS DININ
Piles sèches EVEREADY & WONDER
Piles FERRY & WILFIE
H. a. s porteurs RADIOLA VOX & PHILIPS
Atelier d'entretien et de réparations dirigé par un technicien spécialiste
Magasin d'Exposition et d'audition
106, BOULEVARD CHARNER
Saigon

MỘT HỘP THIỆT THUỐC HUYỀN VALDA
dùng trong lý, ngâm phải lọc thì đủ ngăn ngừa
Khởi đau đầu gối, khởi đau mắt, và ở trẻ các bệnh MẮC LẠ
Đỏ mắt, nghẹt mũi, phong khãng, người ốm, hoặc đau nhức nhừ xương, v.v.
MA NHƯ T L PHẢI ĐỢI CHỜ ĐƯỢC
THIỆT THUỐC HUYỀN - VALDA
bàn dùng trong hộp mà thôi, trên nắp hộp nhỏ phải có chữ VALDA mới thật phải
Lâm mũi cho bệnh
Người mà da dầy đỏ hay da sần sần không được tốt thì thực là cái mũi cho bệnh hơn. Vì mũi sao? Vì rằng ấn không đủ và vì ấn vào không đều, cho nên kém huyết, làm người rồi san sinh ra bệnh say sưa, chườm người, thực là một điều nên suy. May thấy lại có thuốc Piletin Pink để chữa với những người ấy. Thuốc này làm khối da bung, làm cho tiêu hóa đều hòa và người mới lại ăn được ngon. Piletin Pink lại còn có trị cho huyết được tốt và bổ cả cho não nữa. Ông Pierre Boulauges, ở Bari về tỉnh Héra có viết giấy rằng:
« Trẻ là nhờ Piletin Pink mà tôi lại được mạnh mẽ như thường. May tôi không da dầy và không đánh trống ngực như trước nữa. Hiện giờ tôi thấy trong mình không khẩt vì làm sao chầm chậm không như trước nữa. »
Thuốc Piletin Pink thực là một thuốc thật hiệu, chữa các bệnh da say huyết và da say sưa mà ra thì thực là một thuốc rất quý.
Chữ VALDA

Được-phòng N i-chieu-Đường Minh cơ
Gửi làm hầu lễ. Bề lũng nà y chơng chơng:
Cực vui chơi nơi bãi bên Thườn bướm lợc ngoài khơi
NGŨ ỒNG KÊ BÀI TRẠI
Đường ấy thì BIẾT BAO CẢNH LỊCH TRẠI QUẢ, hà chớng nên mượn máy « KODAK » chụp làm dấu tích!
Hãy đến lựa mau mau máy chụp hình hiệu « KODAK » nơi chơ làm Đại lý.
PHARMACIE PRINCIPALE
Ở ngang nhà hát lớn - SAIGON.
Vui lòng đem đủ các Kờ ra chơ cho tôn chơn lựa.

BAUME BENIGUE
GOUTTE RHUMATISMES NEURALGIES
Dr. Benigne, 14, rue de Valenciennes - Paris

Thuốc giết khuẩn NITIDOL GONIN

Thường khi giết khuẩn mà nếu thì hay bị chảy. Thuốc giết khuẩn NITIDOL đồng không với nước song thì không khi nào làm cho quần áo chảy dơng và lại thuốc ấy không có chất vôi và chua nên vô hại... GIẾT QUÊN HO BẮNG XÀ-BÔNG THÌ PHẢI CHỌI, MÀU MẶT; còn giết khuẩn thuốc NITIDOL, thì khỏi phải chọ màu sắc hay là chọ màu.

NHỊ-THIÊN-DƯƠNG ĐẠI-DUỐC-PHÔNG

Tiền nhân ở tá Quảng-Trung-Tỉnh-thành - Đường Đại-Tân Tiền nhân ở tá Nam-Kỳ-Cholon, Đông-Canton - Môn hát 47, và ở tá Nam-Vang (PNOUM-PHEN) - Đường Praire số 96

Nhị-Thiên-Dương Bộ Phế Thánh dược thủy

Advertisement for medicinal water with images of bottles and text describing its benefits for cough and asthma. Includes text like 'Thuốc bộ phế thánh dược thủy rất nên dùng' and 'Chỉ trị những bệnh như sau này: Thở đau phồng'.

CUỘC ĐẤU-XẢO THUỐC-BIA TẠI PARIS NĂM 1931

Nội vụ bán Trị-sự chủ-trưởng các trợ vụ Về cuộc đấu xảo thuốc-bia tại Paris năm 1931 sẽ trị này, chúng tôi đã có may mắn bán giải thưởng số 56 báo trước, tưởng đồng-bào có xem sách đã hiểu được cái thế-cuộc này cũng sắp hay là thế này. Dạy có vẻ có nó thì chỉ cần những người ở ngoài cuộc chờ ai được rồi chờ ăn. Vì họ muốn chúng tôi xin thêm một bài nói qua về cuộc ấy.

Cứ như ý-dịnh của Thành-phủ thì việc chủ-trưởng những giải-cuộc, đã rất đùng một lần Trị-sự Annam toàn là những bậc có cái biệt-tại về công-cuộc ấy. Ông Trị-sự chọn định là 10 người: Ông Nguyễn-công-Hiến, Thủ-bộ-lưu, 17 Boulevard Albert Ter, Saigon, thì kiêm chức-Người-trưởng. Còn 9 vị Ngã-viên thì qui-ông Nguyễn-tiến-Dược, Hội-dồng Q. an-hà (Nadec); Lê-văn-Tấn, Phó-chánh-quan Tôn-hoà (Hoi-vuong); Huy-thành-Khieu, Phó-tám, người-chủ Đổng-son (Goecong); Trần-văn-Khai, Hội-dồng Quản-hộ Saigon; N. Khac-Nguyem, Hội-dồng thành-phố Saigon và Lê-thái-Binh, Tổng-thành-phố Cholon; Trương-duy-Toán, chánh-chủ-bút báo Trưng-Lập ở Saigon; Diệp-văn-Kỳ, Tổng-lý báo 'Thần-Chung' Saigon; Jacques Esc. (Vice-Quai-sứ liếng Assurance Overseas) ở Saigon.

Về những lễ-cước mà trong ban Trị-sự đã đi lễ đem sang Paris dâng đấu xảo năm nay, tức thì những lễ-cước ấy, nó cho đỡ phần-thật, trong ban Trị-sự định cách đem người sang dự cuộc như vậy: Về hát-bộ, thì cử một người thì 15 người. Trong số 15 ngày thì 10 người đem sang và 5 người ở lại. Mà 15 đem sang và 5 người ở lại thì cạo thông cả hai đội hát-bộ và cử-hàng. Lại riêng trong số 10 người đem sang trong đó phải biết một người thì cử đi sang, một người thì cử ở lại. Trong số 10 người ở lại thì cử đi sang một người, cử ở lại một người. Nghĩa tóm lại thì trong các trợ vụ phải có các nhân cách đầy và đẹp nhất về cả hai phía về công-cuộc này. Công-cuộc này, công-cuộc này, công-cuộc này.

Advertisement for 'Manufacture de Tabacs' featuring images of cigarette packs and text in Vietnamese. The text includes 'NAM-KY TRUNG - HUÊ YÊN - THẢO CÔNG-TY' and 'KINH THÌNH CÔNG-THƯỜNG'.

Advertisement for 'POUDRES DE COCK' featuring a portrait of a man and text in Vietnamese. The text describes the product as a 'BÀNG THUỐC BỐT' and 'CÁCH TRỊ BỆNH ĐAU CAN, TÌ, PHẪ PHỦ'.

Advertisement for 'MỘT VIỆC MƠI BAY HẠT NGỘ' featuring an illustration of a man on a bicycle. The text says 'Một cái xe máy cho không' and 'MỘT NẮC DANH CAFFORT'.

Advertisement for 'VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG' with details about capital and services. Text includes 'Công-ty hữu hạn vốn 250 ngàn đồng' and '54 & 56, đường Perrain, SAIGON'.

Advertisement for 'CỦ DỮ GÌN THẬN-KINH THÌ LẠI MẠNH NHƯ XUA.' featuring an illustration of a man. Text lists ailments like 'Đau lưng', 'Nước tiểu đục', 'Sưng bàng-quang' and 'CHỮA THẬN VÀ BÀNG QUANG'.

Advertisement for 'THUỐC BẠNH SIGMARGYL' featuring an illustration of a man. Text describes it as 'ĐIỀU-TRỊ THẺO PHƯƠNG-PHÁP HOÁ-HỌC ĐẾ CHỮA BỆNH GIANG MAI BẰNG PHƯƠNG NỘI-AM'.

Advertisement for 'MỘT NẮC DANH CAFFORT' with text in Vietnamese. Text includes 'MỘT NẮC DANH CAFFORT' and '125 đường Cathain SAIGON'.

Advertisement for 'MAUBAR' featuring text in Vietnamese. Text includes 'RUỢU BỒ HIỆU MAUBAR' and 'Mỗi lít (cổ một thùng) giá là 25.20'.

